

Hiện nay khi đức hạnh tin tức xảy ra chung quanh, nghe những người chuyên viên viết trong công chúng, trên các đài phát thanh, trên báo. Chúng tôi có cảm tưởng như gặp ai đó mà nói chuyện thanh niên, thiếu niên phải giữ mình trình trình, trong sách cho đức hạnh khi lập gia đình, là chuyên viên thiếu niên, xa vắng không còn ai chấp nhận nữa. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà chúng ta đã hình thành tiêu chuẩn đức hạnh của chúng ta vẫn còn niềm tin như những tiêu chuẩn đức hạnh cao đẹp và vẫn đức hạnh ý nghĩa tình đức hạnh là món quà đức hạnh biết mà Thiên Chúa ban cho những đôi nam nữ ràng buộc với nhau trong hôn nhân. Tất cả những quan hệ tình đức hạnh ngoài hôn nhân cũng như trong hôn nhân đều là tội chúng ta phải tránh. Đức hạnh giúp con em và những người trẻ tránh cám dỗ và tình đức hạnh. Chúng ta cần biết rõ đức hạnh nào? Hay ý nghĩa nào thúc đẩy những người trẻ ngã vào những tội liên quan đến tình đức hạnh. Như chúng tôi đã chia sẻ trước đây, có nhiều ý nghĩa khi nhìn con em chúng ta xem những cám dỗ và tình đức hạnh. Họ là mục tử có kinh nghiệm và tình đức hạnh trước khi lập gia đình. Những ý nghĩa đó gồm có:

- Ý nghĩa liên quan đức hạnh xác
- Hoàn cảnh và tình hình của các người trẻ chung quanh
- Những ý nghĩa về tâm lý
- Ý nghĩa tình cảm
- Ý nghĩa tâm linh

Trong những bài chia sẻ trước đây chúng tôi đã trình bày ba ý nghĩa đầu tiên nên hôm nay xin trình bày phần còn lại tức là những ý nghĩa về mặt tình cảm và tâm linh khi nhìn các bạn trẻ đổ ngã vào cám dỗ tình đức hạnh.

Nói về ý nghĩa tình cảm trước hết chúng ta thấy các bạn trẻ đổ ngã vào cám dỗ tình đức hạnh vì *tuổi trẻ cần tình yêu*.

Ngày nay tình thân trong gia đình không còn bền chặt, hầu hết các bậc cha mẹ đều phải đi làm ngày đêm, nên không có thời gian cho con, con cái không được gần cha mẹ, không cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ nên đổ ngã vào tình cảm nam nữ rất sớm. Vì cần tình yêu và mục tử đức hạnh yêu, các em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để không mất người yêu.

Ngoài ra khi các em thanh thiếu niên cho cha mẹ biết là các em đã yêu thì cha mẹ thường nói, mẹ tôi mẹ tôi mẹ tôi đầu biết gì mà nói chuyện yêu đương. Cha mẹ thường có khuynh hướng nhìn xem con là con nít, không biết gì nên ít khi nào trò chuyện với con như một người trưởng thành. Trong khi đó các em cần tình thương và cần sự hướng dẫn của cha mẹ. Thiếu sự hướng dẫn của cha mẹ các em dễ dàng trở thành con mồi cho cám dỗ. Để vì các em mồi lữ, tình yêu nam nữ là điều dễ xảy ra nên các em rất mù mờ hiểu vào đó và vì tình hình của xã hội,

phim ảnh, các em nghĩ rằng tình yêu và tình dục là một. Khi yêu người nào mình phải có quan hệ tình dục với người đó. Đó là chuyện tự nhiên. Nhưng em vì thi u tình thẹn ngượng cha mẹ nên không nghĩ bước vào quan hệ tình dục để đem lại niềm vui tình yêu tạm bợ. Có những em, nhất là các em gái, thẹn ngượng nghĩ rằng mình phải ban cho tình dục mới mong gặp được tình yêu. Nhưng với chúng ta thì yêu trước tiên vì các em cần tình yêu.

Lý do thứ hai là vì tuổi trẻ ngày nay rất là cô đơn. Thẹn ngượng chúng ta nghĩ người nào tuổi mới cô đơn. Nhưng thực tế ra thì tuổi nào con người cũng cảm thấy cô đơn. Các em thanh thiếu niên cũng rất là cô đơn và khi cảm thấy cô đơn các em thường tìm đến bạn, bạn khác là bạn thật hay xấu. Lúc khi các em vui vẻ vào những mối quan hệ thì lại vì nghĩ rằng tình dục là con đường đến tình yêu và như đó các em sợ không cô đơn nữa. Người ta cho biết rằng những em gái tuổi trung học là những người trẻ cô đơn hơn ai cả, Dù tham gia bao nhiêu sinh hoạt thể thao hay những sinh hoạt ở nhà trường, nhưng em vẫn rất là cô đơn và khi cô đơn các em đâm ra cảm giác hay yêu thẹn, nhút nhát, thích một mình, thích đến tận thụt tình cảm và khi một người con trai nào đến với các em, các em muốn một quan hệ gần gũi mình với người đó cũng giống như trong tiểu thuyết, hay trong truyện tranh và những tình huống đó là lúc các em ngã vào tình dục. Nhưng chúng ta là cha mẹ không nên giữ con, không có thì giờ với con, không nói chuyện với con. Các em sợ tìm đến bạn khác có người thông cảm với mình, các em sợ muốn chịu bạn khác bạn.

Quý vị phụ huynh cần nhớ rằng nếu cha mẹ không bày tỏ tình yêu đối với con cái trong cách cư xử hàng ngày. Các em sẽ đi tìm tình yêu ngoài gia đình và do đó sẽ bị lôi cuốn vào tình dục. Một số thiếu niên sợ một người yêu, sợ mình lại phải sống trong cô đơn. Nên không dám chấp nhận yêu đòi hỏi. Có em còn đi đến nghĩ rằng nếu có con với người yêu mình sẽ giúp người yêu vượt qua nỗi cô đơn trong lòng. Tình dục có thể giúp con người tạm quên nỗi cô đơn trong chốc lát, nhưng sau đó lại càng cô đơn hơn. Chỉ có tình yêu chân chính mới có thể giúp ta vượt qua nỗi cô đơn.

Lý do thứ ba với một tình cảm khi nhìn các bạn trẻ đổ ngã vào cảm dục tình dục là vì các bạn có nỗi lo sợ.

- Các bạn sợ bị bạn bè lo lắng, không chấp nhận với mình nữa. Nhưng chúng ta đã biết tuổi thanh thiếu niên là tuổi rất quý bạn và cần bạn nếu trong khi bạn sống buồn thối, phóng túng mà các em không biết chấp nhận, các em sợ bị bạn bè lo lắng và đây là điều các em rất sợ.
- Các em cũng sợ bạn chê cười cho là mình quê mùa lười thối, nhút nhát. Nhưng các em không chấp nhận như bạn, không sống bạn bè như bạn các em sợ bị bạn chê là quê mùa, lười thối.
- Các em sợ tuổi trẻ qua đi, rồi sẽ không còn cảm hứng vì do vui chơi, do thối nghĩ như những điều mình muốn thối nghĩ, và những thối nghĩ đó đi đến cảm thấy trẻ thối nghĩ là rỗng, thuố c lát,

còn sa, ma túy và tình dục.

- Một điều khác nữa là các em thường lo sợ. Lo sợ rằng nếu mình nghiêm quá, đừng đến quá sợ không có người yêu rồi sẽ là thì không còn cách tìm kiếm người xứng đáng lập gia đình. Ngoài ra các em còn sợ một người yêu. Họ hiểu các bạn trẻ ngã vào tình dục là vì sợ một người yêu. Nhưng là các cô trẻ áp lực của người bạn trai các cô thường thua vì sợ người yêu bạn gái có thể bỏ mình đi tìm người khác. Các cô thường sợ như thế, nhưng thế cho thấy những thiếu nữ đừng đến không quá dãi là những người đáng yêu kính trọng và muốn tiến tới hôn nhân với người đó. Trái lại những chàng trai không tôn trọng người yêu thường là những người hay thay lòng đổi dạ, không đáng tin cậy.

Một lý do khác khi các bạn trẻ đổ ngả vào cảm động tình dục là vì *tuổi trẻ là tuổi mùn phồn* lo.

Các nhà tâm lý học cho biết một số các em thanh thiếu niên, mới mới ba, mới mới lăm tuổi nhưng có quan hệ tình dục với bạn trai, bạn gái chỉ vì các em muốn bày tỏ sự phồn lo, đổi với cha mẹ.

Trước hết

các em có tình làm cha mẹ bạn để cha mẹ chú ý đến các em.

Thứ hai

nếu, vì mang bạn tính phồn lo trong người đi tìm gì cha mẹ cảm thì các em muốn làm. Con cái thường phồn lo vì thường không được gần cha mẹ. Vì không cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Là cha mẹ chúng ta có như họ nghĩ trên đời sống tình cảm và tình dục của con cái. Những người nghĩ rằng khi con còn nhỏ, phải chăm sóc lo lắng nhiều, nên không thể đi làm ăn, buôn bán. Đến lúc con lớn vào trung học, đại học, có thể thôi là lúc cha mẹ có thể rời tay muốn đi đâu, làm gì cũng được. Nhưng thế cho thấy con càng lớn cha mẹ càng lo ngại con gặp gỡ, chăm sóc, cần dành thì giờ cho con. Vì nếu không con em chúng ta sẽ bị những cảm bực và ngã vào tội lỗi.

Và *cùng* chúng tôi xin trình bày với *ý* *tâm linh*. Một số các bạn thanh thiếu niên vì không biết về Chúa đấng. Không biết tiêu chuẩn của Thánh Kinh về việc tình dục, nên ngã vào tội lỗi mà không biết. Cũng có những người biết gì răn Chúa đấng: “Người chỉ phạm tội tà dâm”. Nhưng vì tâm lòng phồn lo nghĩ rằng Chúa là ai mà ngăn cảm tôi, nên những người đó có tình đi ngược lại gì răn của Chúa. Thế quý vị, dù chúng ta biết hay không biết gì răn và luật của Chúa. Chúa cũng đã đặt trong mỗi chúng ta điều mà chúng ta gọi là *lòng tâm*. Tiếng của *lòng tâm* chính là tiếng nói của Thiên Chúa đã tỏ ra đối chúng ta. Khi *lòng tâm* đã cảm nhạo mà chúng ta làm ngược, quy tâm đối với tiếng của nhạo đó để làm theo điều mình ưa thích, thì kết quả của tội lỗi là điều chúng ta không thể tránh được. Sách Truyen Đở trong Thánh Kinh có cho chúng ta như sau đây. Tác giả viết:

Hãy kiểm tra hãy vui mừng trong buổi thiếu niên khám lòng hồn họ trong khi còn thiếu. Hãy đi theo đường lòng mình muốn, và nhìn xem điều mà mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng: Vì mới với Đức Chúa Trời sẽ đòi người đến mà đoán xét (Sách Truyen Đở 11:9)

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành